

Đây là phiên tòa thứ 34 trong vụ án này và là phiên xử đầu tiên có bồi thẩm đoàn.

SAN JOSE (NV) - Cựu phi công Lý Tửng, người bị tố cáo xit hoi cay vào một ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cách đây gần 2 năm, vừa được đưa ra xử trước bồi thẩm đoàn tại Tòa Thẩm phán Thứ nhất California, Santa Clara, hôm Thứ Năm, ông Shawn Webber, phát ngôn viên Biên Lý Cựu của Santa Clara County, xác nhận với nhật báo Ngái Viát.



Ông Lý Tửng bước vào Tòa Thẩm phán Thứ nhất California, Santa Clara, hôm Thứ Năm, ngày chon bồi thẩm đoàn. (Hình: Chụp qua video)

Đây là phiên tòa thứ 34 trong vụ án này và là phiên xử đầu tiên có bồi thẩm đoàn.

Theo báo San Jose Mercury, ông Lý Tửng hy vọng bồi thẩm đoàn sẽ tha bổng cho ông vì “hành động bạo lực công đồng tôn nchng lli mt đđi đin cáa chính quyán Công Sản Việt Nam”.

“Ngay cả tên của vụ án này cũng không đúng,” ông Lý Tửng được trích lli nói. “Không thể là ‘Ngái dân cháng Lý Tửng’ mà phải là ‘Công Sản cháng Lý Tửng.’”

Trong một email tung lên Internet, ông Lý Tửng cho biết phiên tòa thứ 33 hôm Thứ Năm phải mất một ngày mới chon xong một bồi thẩm đoàn 12 người chính và 2 người dự khuyết, trong số 80 người. Trong số 12 người, không có ai là người Việt, ông Lý Tửng cho biết.

Chính thức xỏ vớ Lý Tòng xỏ t hời cay Đàm Vĩnh Hưng

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Sáu, 11 Tháng 5 Năm 2012 06:14

Phía công tở tìm cách tở cáo tở i danh ông Lý Tở ng nhở là tở i tở n công, theo báo San Jose Mercury.

Ông Lý Tở ng, 63 tuở i, cở u sĩ quan Không Quân QLVNCH, tở ng tuyở t thở c hàng tháng trở i hở i năm 2008 nhở m gây sở c ép Hở i Đở ng Thành Phở San Jose đở t tên Little Saigon cho mở t khu thở ở ng mở i trên đở ở ng Story.

Trong nhở ng phiên tòa trở ở c, ông Lý Tở ng luôn luôn đở n vở i bở đở phi công QLVNCH, cùng vở i mở t sở ngở ở i ở ng hở ông. Hở mang theo cở cở VNCH và cở Mở .

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bở xỏ t hời cay vào mở t trong lúc đang trình diở n ở San Jose, California, tở i Chở Nhở t 18 Tháng Bở y, 2010.

Trong đở n video do khán giở quay đở ở c và tung lên trang web www.youtube.com , vở tở n công xỏ y ra khi hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Mở Tâm song ca bài “Trái Tim Không Ngở Yên”.

Bở t tình lờn, ông Lý Tở ng giở làm mở t phở nở đở i nón đen, tay cở m mở t cành hoa, rở i khở i hàng ghở khán giở , tiở n ở i gở n sỏn khở u, vở y vở y trở ở c mở t ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Khi cú xuở ng nhở n hoa, Đàm Vĩnh Hưng bở ông Lý Tở ng xỏ t hời cay thở ng vào mở t, làm ca sĩ này khuở u xuở ng ôm mở t. (Đ.D.)